

คำกล่าวเปิดการประชุม

“ผู้บริหารบีไอไอพบนักลงทุนญี่ปุ่นในภาค
เหนือ”

โดย
นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ทุน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องคอนเวนชัน 1

โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ท่านคะซีโออะ ชิเบตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
สมาชิกชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ

แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

สวัสดีครับ (คอนนิจิวะ)

ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมา
กล่าวเปิดประชุม “ผู้บริหาร

บีโอไอพบนักลงทุนญี่ปุ่นในภาคเหนือ” ในวันนี้

ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับ

นักลงทุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค

และคำแนะนำจากนักลงทุนโดยตรง

และได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ตามที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค
ที่ 1 เชียงใหม่
ได้เรียนให้ทราบในรายงานเมื่อสักครู่ว่ามีผู้เข้าร่วมงานป
ระมาณ คน
ซึ่งนับว่ามีจำนวนไม่น้อยเมื่อเทียบกับบริษัทญี่ปุ่นในภาค
นี้ทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 60 บริษัท
ขอเรียนว่านักลงทุนญี่ปุ่นเป็นลูกค้าที่มีความสำคัญกับบีโ
อไอมาโดยตลอด เป็นต่างชาติที่ลงทุนสูงสุดตลอดเวลา
10 กว่าปีที่ผ่านมา
คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40
ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

ปกติสำนักงานฯ
จะจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้เป็นประจำที่กรุงเทพมหานคร
เป็นการประชุมร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น
รวมทั้งการรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆและหาทางแก้ไข
สำหรับปี 2554 จัดไปแล้ว
ในเดือนกุมภาพันธ์
และนอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมเป็นกรณีพิเศษร่วมกับ
JCC และ JETRO กรุงเทพฯ
ในเดือนมีนาคมหลังจากที่ญี่ปุ่นประสบปัญหาแผ่นดินไหว
สึนามิ
เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทญี่ปุ่น
ในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานฯ
ได้นำผลของการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน

และมีมติให้การช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสินามิเป็นกรณีพิเศษ เช่น
เร่งรัดการอนุมัติการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นสามารถนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อขยายการผลิต
หรือการอนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินการ

ตามโครงการต่างๆ

หากโครงการเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากผลกระทบของ

ภัยธรรมชาติดังกล่าว

รวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

ดังนั้นหากท่านมีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากภัยพิบัติดังกล่าวขอให้อ้างอิงให้ทราบ สำนักงานฯ

พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน

ปี 2553 ที่ผ่านมา

เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.8 ซึ่งเพิ่มสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2552

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น

ส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมาก การส่งออกในปี 2553 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 28

สินค้าส่งออกสำคัญๆ ที่ขยายตัวสูงขึ้น ได้แก่

คอมพิวเตอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน

อัญมณีและเครื่องประดับ และ IC สำหรับปี 2554

หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจของไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 - 4.5 ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำลายต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากแม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 จะมีปัญหาของการขาดแคลนชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ล่าสุดการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบการญี่ปุ่นได้กลับเข้าสู่สภาพปกติแล้ว

สำหรับภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุนลงทุนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2554 จำนวนคำขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมามีถึงร้อยละ 90 คิดเป็นมูลค่า 205,000 ล้านบาท

โดยจำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นคิดเป็นครึ่งหนึ่งของคำขอจากต่างชาติทั้งหมดและมีมูลค่าสูงถึง 90,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ซึ่งมีมูลค่า 40,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นลงทุนสูงได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะและเครื่องจักรกล รวมถึงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของบริษัทญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนญี่ปุ่นต่อการลงทุนในไทย สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเช่น บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) เป็นต้น

ช่วงครึ่งหลังของปี 2554 สำนักงานฯ คาดการณ์ว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ดังจะเห็นได้จากการที่มีคณะศึกษาลู่ทางการลงทุนจากญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาติดต่อกับสำนักงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว เช่น คณะที่เดินทางมางานซัมคอน ไทยแลนด์ 2011 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีนักลงทุนญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นกว่า 100 คน ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนๆ ที่มีเข้าร่วมประมาณ 20-30 คนเท่านั้น

ทุกท่านคงทราบดีว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศนโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงระหว่างปี 2553-2555 โดยให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน ในกิจการเป้าหมาย 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มประหยัดพลังงานเพื่อใช้พลังงานทดแทน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังออกมาตรการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่โครงการที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว หากมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการประหยัดพลังงานหรือกา

รเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดมลภาวะ
รวมไปถึงการปรับปรุงสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเช่นกัน
ผมขอเรียนย้ำว่าเป็นมาตรการสนับสนุนแก่ผู้ที่ลงทุนอยู่แล้ว
หากท่านมีการขยายกิจการหรือการปรับปรุงที่ตรงกับมาตรการนี้
สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
ได้ และควรเร่งตัดสินใจยื่นคำขอต่อสำนักงานฯ
เนื่องจากนโยบายนี้จะสิ้นสุดลงในปลายปีหน้า ซึ่ง ดร.
บงกช
ผู้อำนวยการสำนักการตลาดเพื่อการลงทุนจะได้อธิบาย
รายละเอียดในลำดับต่อไป

ท่านผู้เกียรติทุกท่าน
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารประเทศอีกครั้ง
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ทำให้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี
พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่
อดีตที่ผ่านมาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ
แต่นโยบายการส่งเสริมการลงทุนไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ยังเป็นนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างเสรี
ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้ให้การส่งเสริมไปแล้ว
และที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน
ขอเรียนว่าสำนักงานฯ

กำลังทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายเรื่องภาษีที่รัฐบาลใหม่กำลังพิจารณาลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการทั่วไป

โดยเบื้องต้นกระทรวงการคลังมีแผนปรับลดภาษีนิติบุคคลลงมาถึงร้อยละ 23

จากนั้นอาจจะปรับลดลงไปเป็นร้อยละ 20 ซึ่งสำนักงานฯ จะเสนอนโยบายใหม่นี้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่จะแต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาต่อไป ซึ่งจะต้องมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนมาประกอบด้วยอย่างแน่นอน

สำหรับปัญหาอุปสรรคต่อการลงทุนในประเทศไทยขณะนี้ พบว่าปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการปรับค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ได้กลายมาเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาแรงงานนั้น ขอเรียนว่าสำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาแรงงานของนักลงทุน โดยมีท่านเลขาธิการฯ เป็นประธาน คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ ติดตามและนำเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาแรงงานของนักลงทุน ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาแรงงานที่มีและคาดว่าจะมีต่อนักลงทุน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อติดตามสถานการณ์

และหาแนวทางแก้ไข หรือ
บรรเทาปัญหาด้านแรงงานของนักลงทุน
ในระดับศูนย์ภูมิภาคเอง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม่) ได้จัดทำความร่วมมือ MOU แบบไตรภาคี
ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บีโอไอ สถานศึกษา
และบริษัทเอกชน
เพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานระดับชำนาญการ
และเตรียมความพร้อมแรงงานที่จะเข้าสู่การทำงาน
ตลอดจนปรับหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้ตรงกับคว
ามต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันได้จัดทำ MOU
ไปแล้ว 3 ฉบับ
สำหรับบริษัทในภาคเหนือที่ประสบปัญหาเรื่องแรงงาน
ศูนย์เชียงใหม่จะทำหน้าที่ ประสานกับคณะทำงานฯ
ที่กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ท่านต่อไป

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ที่จะขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเกียรติทุกท่านทราบ
คือการจัดงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ระหว่างวันที่ 10 - 25
พฤศจิกายน 2554 ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ
84 พรรษา
และเพื่อแสดงศักยภาพและพัฒนาการของอุตสาหกรรมใ
นประเทศไทย ตลอดจนแนวคิดของการ
ส่งเสริมการลงทุนที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้สโลแกน “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going

Green for the Future” สำนักงานฯ
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทญี่ปุ่น
ได้จองพื้นที่เข้าร่วมงานทั้งภายนอกและภายในอาคารปัจ
จุบันมีบริษัทญี่ปุ่นจำนวน 17
บริษัทร่วมจองพื้นที่พาววิลเลียน เช่น Asian Honda
Motor, Nissan Motor (Thailand), Panasonic
Management, Siam Kubota Corporation และ
Toyota Motor
ผมขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานดังกล่าว
ด้วย

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ
นครเชียงใหม่
แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้
ขออำนวยการให้การประชุมในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัต
ถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอให้ทุกท่านจะใช้โอกาส
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
เพื่อที่สำนักงานฯ
จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยั
งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณครับ

